

ประวัติผู้สอบบัญชี

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล



นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรุ่งนภา มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงาน เป็นเวลามากกว่า 15 ปี นางสาวรุ่งนภา เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายและธุรกิจหลักทรัพย์

นางสาวรุ่งนภายังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวรุ่งนภา เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์



นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายชยพล มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงาน เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นายชยพล เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย

นายชยพล ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ



นางสาวพิมพ์ใจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวพิมพ์ใจมีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปีและดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี นางสาวพิมพ์ใจเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค

นางสาวพิมพ์ใจยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย